



ประกาศคณะกรรมการการศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ
เรื่อง เพิ่มเติมบัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของ กศจ.สมุทรปราการ
ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๑

ตามประกาศคณะกรรมการการศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ ลงวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของคณะกรรมการการศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของคณะกรรมการการศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ ตำแหน่งครูผู้ช่วย นั้น

เนื่องจากได้รับแจ้งจากสำนักงานศึกษาธิการกรุงเทพมหานคร ว่ารายชื่อผู้สอบแข่งขันชั้นได้ กลุ่มวิชาเอกภาษาอังกฤษ มีความคลาดเคลื่อน จำนวน ๑ ราย ส่งผลให้คณะกรรมการการศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ ประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของคณะกรรมการการศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ ไม่ครบถ้วน คณะกรรมการการศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ จึงขอเพิ่มเติมรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ของคณะกรรมการการศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ กลุ่มวิชาเอกภาษาอังกฤษ จำนวน ๑ ราย ดังบัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

ทั้งนี้ ให้ผู้สอบแข่งขันได้ ไปรายงานตัวในวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๐๐ - ๐๙.๐๐ น. ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ หากผู้สอบแข่งขันได้ไม่ไปรายงานตัวตามกำหนดวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว จะถือว่าสละสิทธิ์ในการบรรจุและแต่งตั้งครั้งนี้ และจะเรียกร้องสิทธิ์ใด ๆ ภายหลังไม่ได้ ในกรณีที่ตรวจพบภายหลังว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติจะไม่พิจารณาบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ หรือสั่งให้ออกจากราชการแล้วแต่กรณี โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ สำหรับผู้สอบแข่งขันได้ที่ได้รับการประกาศขึ้นบัญชีแล้ว จะถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีเดิม

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายชาติชาย อุทัยพันธ์)

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ
ประธานกรรมการการศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ

รายละเอียดบัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของ กศจ.สมุทรปราการ
ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๑
(แนบท้ายประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ ประกาศ ณ วันที่ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓)

กลุ่มวิชาเอกภาษาอังกฤษ

ลำดับที่	ลำดับที่สอบได้/ กศจ.กรุงเทพมหานคร	ชื่อ - ชื่อสกุล	ตำแหน่งเลขที่	สถานศึกษาที่จะบรรจุและแต่งตั้ง โรงเรียน/อำเภอ/สังกัด
๑	๒๓๔	นางสาวพิมพ์ใจ ไชยจันดี	๖๘๙	โรงเรียนนาคติอนุสรณ์ อำเภอเมืองสมุทรปราการ สพป.สมุทรปราการ เขต ๑